

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X,**  
**NHIỆM KỲ 2021-2026**

***Kính thưa toàn thể bà con cử tri!***

Tôi tên là **LÝ TRỌNG NHÂN**, sinh ngày 17/9/1976 (45 tuổi); dân tộc Khmer; cư trú tại tổ 2, khu phố 5, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài. Gần 23 năm công tác, tôi có 13 năm gắn bó với công tác Đoàn - Hội; hơn 9 năm gắn bó với công tác Dân vận của Đảng và từ tháng 9/2020 đến nay được Tỉnh ủy điều động, Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, ở cương vị công tác nào, tôi luôn phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

***Kính thưa quý cử tri!***

Trước hết, cho phép tôi trân trọng gửi đến các đồng chí đại biểu, quý cử tri lời chào trân trọng nhất, lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu tôi là một trong số ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026) tại đơn vị bầu cử số 10, gồm các xã: Phước An, Thanh An, Tân Quan, Tân Hưng, Tân Lợi, An Khương, huyện Hớn Quản.

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức, quý cử tri và bản thân tự thấy rằng, dù ở vị trí công tác nào, phải luôn phấn đấu làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò của một công chức đối với Nhân dân, làm những việc thật có ích cho quê hương, đất nước và Nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

***Kính thưa quý cử tri!***

Bình Phước là tỉnh có 40 thành phần DTTS với 195.659 người, chiếm 19,67% dân số toàn tỉnh. Trong những năm qua, công tác dân tộc luôn được tỉnh quan tâm và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh đã triển khai tốt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và ưu tiên một phần nguồn ngân sách địa phương cùng với các nguồn vốn xã hội hóa và các chương trình hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, qua đó đã thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo vùng DTTS. Đặc biệt, trong 3 năm 2019, 2020 và 2021, tỉnh đã tập trung gần 200 tỷ đồng ngân sách để thực hiện giảm hơn 3.000 hộ nghèo DTTS trên địa bàn tỉnh, qua đó đã giúp đồng bào ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đối với huyện Hớn Quản, đồng bào DTTS có 24.704 khẩu với 5.057 hộ, chiếm 24,4% dân số toàn huyện, chủ yếu là cộng đồng các dân tộc S'tiêng, Khmer, Chăm, Hoa, Tày, Nùng... sống đan xen trong 102 ấp, sóc thuộc 13 xã, thị trấn trong huyện. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư

phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt giúp đồng bào các DTTS phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, tỷ lệ giảm nghèo nhanh và bền vững.

Tuy nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội vùng đồng bào các DTTS sinh sống nhiều khó khăn; Nguồn lực đầu tư phát triển vùng DTTS còn hạn chế, việc phân bổ chưa kịp thời, đầy đủ theo kế hoạch đề ra; Đội ngũ làm công tác dân tộc ở cơ sở là cán bộ không chuyên trách, thường xuyên thay đổi, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng công tác dân tộc. Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa một số ban, ngành và địa phương trong thực hiện chính sách dân tộc có lúc, có nơi chưa chặt chẽ và thiếu đồng bộ.

Xuất phát từ những thực tế trên, cùng chung sự trăn trở mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và cộng đồng các DTTS trên địa bàn tỉnh, cá nhân tôi, với tư cách là Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, bên cạnh những vấn đề tập trung tổ chức triển khai để đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đi vào cuộc sống, tôi xin trình bày những vấn đề quan tâm nhất của mình khi được Nhân dân tín nhiệm chọn cử là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, mong quý cử tri ủng hộ và đóng góp xây dựng.

**Thứ nhất**, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều kênh thông tin, bằng nhiều hình thức; giảm các cuộc hội họp không cần thiết dành thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn; gần dân, sát dân hơn tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, đưa nguyện vọng, ý chí của dân đến với Hội đồng nhân dân tỉnh.

**Thứ hai**, tham mưu triển khai Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

**Thứ ba**, là Trưởng Ban dân tộc tỉnh, vấn đề tôi quan tâm nhất đó là giảm nghèo bền vững cho vùng DTTS. **Nỗ lực hành động vì sự bình đẳng, đoàn kết và phát triển của đồng bào các dân tộc Bình Phước.** Tập trung tham mưu và thực hiện các giải pháp để trẻ em đồng bào DTTS được đến trường đúng độ tuổi và hạn chế tình trạng trẻ em bỏ học do hoàn cảnh khó khăn, trẻ em gái phải bỏ học vì tảo hôn.

**Thứ tư**, tham mưu xây dựng và nâng cao tỷ lệ và chất lượng đội ngũ cán bộ người DTTS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh, cá nhân tôi sẽ cùng cử tri đề đạt và giám sát vai trò của các ban, sở, ngành, nhất là người đứng đầu trong việc quan tâm giải quyết bức xúc và nhu cầu chính đáng của Nhân dân, trong đó có đồng bào DTTS.

Bốn vấn đề nêu trên có trở thành thực tế không, trước hết hoàn toàn tùy thuộc từ lời nói đến hành động của cá nhân tôi, bên cạnh đó có sự đồng thuận cao của cử tri. Tôi ý thức sâu sắc rằng, mỗi lá phiếu của cử tri ủng hộ cho tôi là cả sự gửi gắm và niềm tin của Nhân dân vào chặng đường phát triển mới của tỉnh, của huyện Hớn Quản trong giai đoạn mới.

Một lần nữa tôi trân trọng cảm ơn Ủy ban MTTQVN các cấp đã tạo điều kiện cho tôi được tiếp xúc và trình bày Chương trình hành động của mình, cảm ơn quý cử tri đã tập trung lắng nghe và góp ý xây dựng.